

Sr Lan hồi âm thư

Boîte de réception



HUONG PHUONG CDMTG

7 déc. 2022
01:21 (il y a 1
jour)

À moi

Mái ảm hy vọng Vincente
Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hương Phương
Xã Quảng Phương, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
ĐT: 0367308762
Email: mtghp2005@yahoo.com

Hương phương ngày 7/12/2022

Trọng kính quý chú Phạm Văn Chương
và Quý ân nhân trong Hội AFAPS

Con là Sr Maria Trần Thị Lan, phụ trách Cộng Đoàn và Mái Ấm Hy Vọng Vincente, xin kính gửi tới chú Chương và Quý Vị ân nhân trong Hội lời chào quý mến và lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Kính thưa Quý ân nhân trong Hội AFAPS, chúng con được biết Hội rất có lòng quảng đại với những ai nghèo khổ, đặc biệt với những em khuyết tật và các trẻ bị bỏ rơi tại Mái ảm của chúng con.

Trước muôn vàn khó khăn bởi hậu dịch Covid, và đặc biệt trong đợt Lũ lịch sử vừa qua, chúng con và người dân Miền Trung tận mắt thấy và phải chống chọi trận lũ lụt kinh hoàng khiến cho ai cũng rùn mình khiếp sợ, gây thiệt hại về nhân mạng, hoa màu, ruộng đất, gia cầm ... không thể nào kể xiết, con rất ngại xin giúp vì biết sự khó khăn của nhiều người (có mấy lần con gửi thư xin ân nhân giúp đỡ nhưng đã nhận được thư hồi âm mong Sơ đừng làm phiền chúng tôi nữa nên con sợ)

Riêng chú Chương và Hội lại hỏi tại sao không thấy Sơ Lan xin gì, cảm ơn Chú và cảm ơn Hội, đọc thư chú gửi mà con mừng chảy nước mắt.

Ngoài những vật dụng đã bị hư hỏng, điều kiện chăm sóc các cháu vẫn còn thiếu nhiều, cụ thể là mỗi ngày 15 Sơ phục vụ và 115 cháu khuyết tật, mỗ cô ăn 3 bữa hết gần 30kg gạo chưa kể đến thức ăn và những nhu cầu khác.

Vì tình thương đối với những số phận kém may mắn. con gửi tới Quý ân nhân trong Hội AFAPS bức thư này với ước mong là nhận được lời Cầu Nguyện, sự Chia Sẻ bằng Tinh Thần và Vật Chất giúp cho chúng con trong lúc khó khăn

này. Chúng con hy vọng rằng sự cảm thông này sẽ chiếu lên cho anh em lương dân đang sống gần chúng con nhận ra Dung Mạo của Lòng Thương Xót Chúa.

Với tất cả lòng yêu mến của chúng con dành cho Quý ân nhân trong Hội AFAPS, chúng con cầu xin Chúa Hải Đấng luôn ban cho Quý vị niềm vui tươi trẻ của Người. Nguyên xin ánh mắt trìu mến và yêu thương của Chúa, bao bọc và gìn giữ Quý ân nhân trong Hội AFAPS trong bình an của Tình Yêu Giáng Sinh, như lời Sứ thần loan báo: *“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”* (Lc 2, 14).

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Kính thư

Sr. Maria Trần Thị Lan
Facebook: KHUYẾT TẬT HƯƠNG PHƯƠNG

Vào Th 4, 7 thg 12, 2022 vào lúc 05:10 Asso Afaps <afaps92@gmail.com> đã viết:
Kính chào Sơ Lan,

Đã lâu không có tin tức của Sở và các cháu ở CDMTG Hương Phương.
Năm nay Cộng Đoàn có bị lũ lụt không ạ ?
Nếu cần giúp, xin Sơ viết thư yêu cầu với vài hình ảnh, hội AFAPS sẵn sàng tiếp tục giúp.

Xin kính chúc Sơ và Cộng Đoàn mùa Giáng Sinh vui vẻ, thánh thiện và bình an.

Phạm Văn Chương



RépondreTransférer